

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กรท) ๐๔๐๕.๓/ ๖๖๕๖๒



คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ้างถึง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๖.๖๐๓/๔๔๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างคูกันช้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนและสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้างป่า โดยใช้วิธีการขุดคูกันตามแนวเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ ซึ่งกรมฯ ได้นำค่า Factor F ของงานก่อสร้างชลประทานไปใช้ในการคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าว เพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด กรมฯ จึงขอหารือว่า การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว สามารถนำค่า Factor F ของงานก่อสร้างชลประทานไปใช้ในการคำนวณราคากลางได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการพิจารณาโครงการก่อสร้างจะใช้หลักเกณฑ์งานก่อสร้างกลุ่มงานใดในการคำนวณราคากลางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดราคากลางจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานหลักของโครงการก่อสร้างนั้น ว่าอยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างใดใน ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน เมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างใด ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างนั้นมาคำนวณราคากลาง กรณีตามข้อหารือ โครงการก่อสร้างคูกันช้างของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นการก่อสร้างคูกันช้างเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่และไม่ได้มีระยะทางยาวมาก จึงมีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกับการก่อสร้างรั้ว ซึ่งอยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร ตามคำนิยามความหมายในเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ ๒.๑.๖ (๖) ที่กำหนดให้งานก่อสร้างอาคาร หมายรวมถึง เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว และหรือป้อมยาม ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมฯ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างคูกันช้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการราคากลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖